



National Auditing Group
INTEGRA INTERNATIONAL®
Your Global Advantage

Số. 168 /2010/NAG/BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VIÊN

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
 Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng THIKECO**

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 cùng với báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng THIKECO (gọi tắt là “Công ty”) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được lập ngày 05 tháng 03 năm 2010. Như đã trình bày tại Thuyết minh số III và IV của phần Thuyết minh Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính kèm theo được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc và Kiểm toán viên

Như đã trình bày trong Báo cáo của Ban Giám đốc tại trang 2 và trang 3, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính một cách trung thực và hợp lý. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính này dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.

Cơ sở của ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các Thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và những ước tính quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá về việc trình bày các thông tin trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

Hạn chế phạm vi kiểm toán

Tại thời điểm kiểm toán, Công ty đã thực hiện đối chiếu và thu hồi 43,5% giá trị của khoản phải thu khách hàng thể hiện trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế để xem xét các số dư này và đảm bảo được 67% giá trị của khoản phải thu trên. Do vậy chúng tôi chưa thể đưa ra ý kiến về giá trị các khoản phải thu còn lại, cũng như các ảnh hưởng (nếu có) của chúng tới các khoản mục khác và các thông tin có liên quan được trình bày trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 của Công ty.

Trong năm 2009, Công ty ước tính doanh thu của một số công trình, hạng mục công trình: Trường đại học Công nghệ thông tin-thành phố Hồ Chí Minh; Công ty cổ phần SME Hoàng Gia với giá trị 1.818.181.818 đồng căn cứ trên giá trị sản lượng thực tế Công ty đã thực hiện, do Công ty tự xác định. Chúng tôi không đưa ra ý kiến về tính hợp lý của các khoản ước tính doanh thu này.

Ý kiến

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng (nếu có) của các vấn đề nêu trên, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

Phan Huy Thăng
Tổng Giám đốc
 Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0147/KTV

Phan Lê Thành Long
Kiểm toán viên
 Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0922/KTV

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM
Thành viên hãng kiểm toán quốc tế Integra International
 Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2010